



BẢNG TIN HẰNG THÁNG SỐ 8

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

A 501(c) (3) Non-Profit Organization Tax ID: 20-0094475

10731 TRIOLA LANE. HOUSTON, TEXAS 77072

DIỆN THOẠI: 713-922-5638 ** EMAIL: datlam1951@yahoo.com

Web Site: www.hoiaihuubienhoa.org

PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2004, TẠI HOUSTON, TEXAS

Thành phần

Ban Chấp Hành 2003-2005

Hội Trưởng

Ông Lâm Sĩ Đát

Phó Hội Trưởng Nội Vụ

Ông Nguyễn Bửu Lân

Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ

Ông Trần Lãng

Thư Ký

Ông Trần Văn Thanh

Thủ Quỹ

Bà Nguyễn Thị Quyên

T/B Lễ Vía Đức Ông

Trần Thượng Xuyên

Ông Từ Phước Hạnh

Thông Tin và Liên Lạc

Cô Giã Lệ Vân

281-261-5844

Trụ sở tạm

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

10731 Triola Lane

Houston, Texas 77072

Điện thoại:

281-933-3127

Email:

datlam1951@yahoo.com

datlam1951@hotmail.com

Thư từ và bài vở xin gửi về địa chỉ trên

Thư Ngỏ

Kính thưa Quý Đồng Hương và Thân Hữu,

Bảng tin hằng tháng kỳ này đặc biệt có một bài viết về tiểu sử và tác phẩm của ông Lương Văn Lựu, một nhà khảo cứu của tỉnh Biên Hoà. Trước, xin được cảm tạ ông đã cho chúng ta được biết lịch sử quê nhà, sau đó có dịp hiểu về thân thế và quá trình hình thành bộ sách “Biên Hoà Sử Lược Toàn Biên” của ông. Đối với cuộc sống hiện tại của chúng ta, đa số đang ở hải ngoại, thì những tài liệu giới thiệu này được xem như một món quà tinh thần thật quý, vì ít khi được phổ biến rộng rãi. Rất may chúng ta hiện đang có bảng tin gửi đến hơn hai trăm gia đình mỗi đầu tháng, nên những sinh hoạt thuần tuý Biên Hoà đều được đón đọc và ghi nhận.

Ngoài ra, chúng tôi còn đăng thêm phần nhấn tin để tạo dịp cho đồng hương và thân hữu tìm lại nhau. Hiện tại thì có mục liên lạc để thành lập hội cựu học sinh của hai trường trung học Ngô Quyền và Tân Uyên. Những số kế tiếp, chúng tôi cố gắng ấn hành danh sách đồng hương đang cư ngụ khắp những tiểu bang trong nước Mỹ hầu quý vị được biết.

Về việc lo thủ tục cho Hội được trở thành một cơ quan từ thiện và bất vụ lợi, tới nay thì hầu như gần hoàn tất. Một ngày rất gần, chúng ta hy vọng sẽ có tin mừng. Những bước đầu xây dựng, nào việc soạn thảo nội quy, đi gặp luật sư xin giùm giấy phép, đến văn phòng thuế vụ với đầy đủ tài liệu nhờ nộp lên chính phủ liên bang ... tất cả những diễn tiến trên đều gặp phải vài vấn đề khó khăn, nhất là phần tài chính dùng để trang trải thù lao.

Thành thật mà nói thì Hội không dư tiền. Những chi phí đã được trang trải trong những tháng ngày qua đều do sự tình nguyện ủng hộ của một số vị ân danh. Khi nào mọi việc thành tựu, chúng tôi sẽ trình đến Quý Đồng Hương và Thân Hữu tất cả chi tiết để chúng ta hiểu biết, cùng nhau kế trước người sau đóng góp.

Đề cập đến việc ấn hành một Đặc San Xuân Hội Ái Hữu Biên Hoà năm 2005, chúng tôi rất mong được Quý Đồng Hương góp sức, góp bài cho sớm vì bây giờ đã vào tháng Tư. Nếu có dư, đầy đủ bài vở, văn, thơ, truyện ngắn, sưu tầm, khảo cứu... chúng ta sẽ tiến hành mau chóng cho xong, với niềm hy vọng có được một đặc sản thuần tuý Biên Hoà để lưu giữ trong tủ sách gia đình.

Chương trình sinh hoạt của Hội những tháng ngày sắp tới có thể nói là rất bận rộn nên chúng tôi chân thành kêu gọi sự theo dõi thường xuyên của Quý Vị. Hội cũng xin được sự giúp đỡ và góp phần của tất cả chúng ta.

Thân ái kính chào.

THAM KHẢO

Nhà Khảo Cứu Lương Văn Lựu (1916-1992)

Lời tựa:

Kể từ ngày Bảng Tin Hằng Tháng được ấn hành gửi đến Quý Đồng Hương và Thân Hữu, để cùng nhau có dịp tìm hiểu về nơi qua bao đời con dân được sinh trưởng, hoặc vì yêu thương đã nhận đất Biên Hoà là quê hương, chúng ta, không ít thì nhiều, đã hưởng được một số vốn kiến thức về công đức của những bậc tiền nhân, đất long, lân, qui, phụng và sau cùng là lịch sử quê nhà. Dù đang bôn ba sinh sống khắp nơi gần, xa, chúng ta cũng xin được một lần cảm tạ đến quý văn sĩ, quý nhà khảo cứu đã ưu tư và tận tụy hy sinh đời mình để viết, minh chứng và soạn từng tài liệu tham thảo về miền quê cha, đất mẹ. Một trong những gia bảo còn được lưu truyền đó là bộ sách: “Biên Hoà Sử Lược Toàn Biên” của Nhà Khảo Cứu Lương Văn Lựu.

Chúng tôi, đặc biệt kỳ này trong bảng tin, xin được giới thiệu đến đến quý vị phần tiểu sử và tác phẩm của ông. Vì tài liệu không đủ và hiếm hoi, chúng tôi chỉ là hậu sinh, dù có hết tình biên soạn, cũng không tránh khỏi sự sơ đoán và sai lầm, kính xin quý bậc cao minh niệm tình tha thứ. Mọi điều sửa sai, dạy bảo, chúng tôi trước sau một dạ lắng nghe và tu chỉnh.

Tiểu Sử Và Tác Phẩm:

Ông Lương Văn Lựu sinh năm 1916 ngày 22 tháng 12 tại làng Tân Thành, xã Bình Trước, quận Đức Tu, tỉnh Biên Hoà. Ông là con út của một gia đình nho giáo. Từ thời thơ ấu, ông rất ham thích học hỏi. Thấy được ý chí cầu tiến của con, cha mẹ và chị của ông đã cố gắng làm lụng để có tiền cho ông đi học. Vừa học ở trường lớp, vừa tự học ở nhà, ông đã đậu bằng Trung Học Pháp-Việt năm 1935. Từ đó về sau ông tự học và bắt đầu viết báo, dịch thơ trong những năm trước và sau 1945.

Bài vở của ông được đăng trên một số báo như: Tiểu Thuyết Thứ Bảy, Sài Gòn Mới với các bút danh Nhứt Lựu, Trọng Khanh. Có một thời ông từng là chủ bút của tờ Biên Hùng tại Biên Hoà. Song song với sự góp phần trong văn thơ, ông còn làm việc tại Toà Hành Chánh Biên Hoà với chức vụ Trưởng Phòng Kinh Tế, từ đó cho đến năm 1975. Dù bận rộn, dù bề bộn việc làm của một công chức, ông vẫn nuôi dưỡng ý thức muốn được giữ truyền thống văn hoá quê hương. Ông thường âm thầm, cần mẫn đi sưu tầm, ghi chép tư liệu về vùng đất mà ông muốn được một lần báo hiệu.

Hơn 30 năm miệt mài tìm tòi trong cổ sử, hăng say ghi chép những điều mắt thấy tai nghe, đọc bản chính, bản sao, ông đã đạt được hoài bão của mình sau bao năm tháng tận tụy khảo biên. Ông đã cho ra đời đầu tiên một bộ sách viết về Biên Hoà:

“Biên Hoà Sử Lược Toàn Biên” gồm 5 tập: Trấn Biên Cổ Kính, Biên Hùng Oai Dũng, Đồng Nai Thơ Mộng, Biên Hoà Tân Tiến và Ba Trăm Năm Người Việt Gốc Hoa.

Sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, ông trở về cuộc sống dân sự. Cũng như tất cả mọi người lúc đó đang khôn khó với cuộc diện đầy đổi thay, ông và gia đình phải luôn vất vả trở xoay cho đời sống mỗi ngày. Riêng ông với tâm nguyện muốn cống hiến đời mình cho xứ sở, ông không bỏ lỡ việc đang làm. Tuy rằng gặp phải nhiều khó khăn, ông vẫn hăng say tiếp tục viết cho đến khi biết mình không còn ngày giờ.

Những năm cuối đời, ông vẫn muốn được ghi nốt những gì ấp ủ nhưng vì bệnh hoạn nên không còn đủ sức cầm cự. Tháng Tư năm 1992, buông tay ông đã từ giả bút mực để trở về lòng đất Biên Hoà. Ông mất đi, thọ 77 tuổi, nhưng vẫn còn được bao con dân miền xứ Bưởi nhớ thương, tiếc nuối và quý trọng như một bậc thầy, một nhà văn hoá, sử gia tâm cỡ lớn của Biên Hoà, dù rằng chẳng bao giờ ông nhận mình như vậy.

Kết

“Biên Hoà Sử Lược Toàn Biên” là tác phẩm và công trình biên soạn quý giá, trung thực, viết về lịch sử Biên Hoà từ cổ chí kim, phản ánh về phong tục, lễ nghi, ghi chép tỉ mỉ về di tích, danh lam thắng cảnh, những bậc khai quốc công thần, danh nhân ... Chính nhờ công lao, sự tận tình hy sinh của Ông Lương Văn Lựu, ngày nay chúng ta được hiểu biết về quê nhà qua sự khảo cứu của ông. Vốn là một người hiếu học, tự học thành tài, hăng say cả đời viết về quê hương và sống vì quê hương, ông là một tấm gương sáng vĩ đại cho những ai muốn được một lần trong đời có dịp hy sinh cho hai chữ Biên Hoà.

Hương Hoa Bưởi

Chúng tôi xin được giới thiệu với Quý Vị sự đóng góp của anh Hoàng Mai Đạt, rở Biên Hoà, qua phần những mẫu chuyện vui được chính anh biên soạn gửi đến chúng ta hằng tháng. Anh Hoàng Mai Đạt hiện đang làm việc cho đài Little Saigon Radio ở California. Hội Ái Hữu Biên Hoà chân thành cảm tạ anh.

Những Mẫu Chuyện Vui Cao Niên Bị Kiện Kỳ Thị Cao Niên

Nếu sống với người lớn tuổi, chúng ta biết họ rất dễ hờn giận với sự sợ ý của người khác. Tại Hollywood thì một ông cụ đã bị kiện kỳ thị một ông cụ khác, chỉ vì ông sợ ý nhắc tới tuổi già. Trong một đơn kiện mới đây, ông Ralph Andrews, 76 tuổi, đã kiện ông Dick Clark, 74 tuổi. Ông Dick Clark là một xướng ngôn viên truyền hình rất nổi tiếng trong gần năm thập niên. Cho đến nay ông vẫn xuất hiện trên truyền hình trong chương trình đón Giao Thừa tại New York. Ông có nét mặt trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Trong khi đó, ông Ralph đã thực hiện những chương trình truyền hình và từng làm việc với ông Dick nhiều lần. Hai người đã quen nhau như bạn. Tuy vậy, trong một đơn kiện được nộp tại Tòa Thượng Thẩm California, ông Ralph đã kiện ông Dick tội kỳ thị, chê người khác già như “con khủng long”.

Sự thể là trong một năm qua ông Ralph đã liên lạc với ông Dick nhiều lần với hy vọng được làm trong công ty của ông Dick. Ông đã thất vọng sau khi nhận được thư từ chối việc làm. Trong thư từ chối ông Dick đã gây tổn thương cho ông bạn như thế này:

“Tôi rất kính trọng những thành quả của ông và mong được ông thành công trong ước nguyện trở lại làm việc. Thế nhưng nhân viên cuối cùng được nhận vào ban thực hiện chương trình của chúng tôi chỉ có mới 27 tuổi. Trong tuần sau một người khác 30 tuổi cũng sẽ được nhận việc. Ở tuổi ông và tuổi tôi thì chúng ta là những con khủng long. Công việc hiện nay cần được thực hiện bởi một thế hệ trẻ tiếp nối.”

Ông Dick cũng nói thêm một câu để khích lệ tinh thần và an ủi ông Ralph:

“Nếu cần người có nhiều kinh nghiệm trong bất cứ chương trình nào, tôi sẽ không ngần ngại giới thiệu và liên lạc với ông ngay.”

Sau khi nhận được thư từ chối thì đương nhiên ông Ralph rất buồn. Ông đã tâm sự với hãng thông tấn AP và có những lời trách móc với nội dung như sau:

“Tôi quen ông Dick 40 năm và từng thuê ông trong nhiều chương trình. Bây giờ ông ấy lại chê tôi tuổi già và còn gọi tôi là con khủng long”.

Đơn kiện được nộp dựa theo luật chống kỳ thị trong gia cư và việc làm.

Một Chút Tình Cho Quê Hương

Qua những bản tin hằng tháng, chúng ta đã có dịp đọc những phần tài liệu về quê hương Biên Hòa được trích ra từ tuyển tập “Biên Hùng Liệt Sử” do Ông Đỗ Khoa Luật biên soạn. Như Ông đã từng tâm sự “Viết về một vùng đất quê hương mà chúng ta hưởng nhiều ân sủng cũng là yêu nước rồi.” Câu nói ấy đã diễn đạt được tâm nguyện của một dân cư miền xứ Bưởi, của người con muốn đem chút tài mọn cống hiến cho quê nhà. Ông đã cho chúng ta hiểu ít nhiều về địa lý phong thủy, nơi có tứ quý tụ địa linh sinh nhân kiệt, nơi được biết tiếng là một trong những tinh trù phú nhất của nước Việt Nam ngày xưa cũng như bây giờ. Ngoài ra chúng ta còn được đọc sơ lược về lịch sử Biên Hoà.

Chúng tôi, Ban Biên Tập, rất hân hạnh ấn hành những phần tài liệu nêu trên qua những bản thảo riêng từng phần. Nhân biết được sự hoạt động không vụ lợi và chân tình của các anh chị em, Ông Đỗ Khoa Luật đã gửi tặng cho Hội Ái Hữu Biên Hoà quyển “Biên Hùng Liệt Sử” nhờ Ông Cựu Hội Trưởng Lê Văn Trường chuyển giao. Trước tấm thịnh tình của Ông đã dành cho Hội, hai ông Hội Trưởng, tiền nhiệm và đương nhiệm cùng được ngỏ lời cảm ơn đến Ông. Hơn thế nữa, Hội Ái Hữu Biên Hoà xin được ghi nhớ chân tình của Ông dành cho Hội cũng như cùng Quý Đồng Hương và Thân Hữu Biên Hoà.

Cầu Gành Nói Nhịp

Ngày Hội Ngộ Biên Hoà

Chủ Nhật ngày 21 tháng 03, năm 2004, Ông Hội Trưởng Lâm Sĩ Đắt được hội kiến Ông Lê Văn Trường, Cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Biên Hòa nhiệm kỳ 2001-2003. Nhân dịp này, Ông Lâm Sĩ Đắt đã trình bày về những dự tính liên quan đến sự sinh hoạt của Hội trong những ngày tháng sắp tới cũng như xin được sự hướng dẫn và cổ vũ của Ông Lê Văn Trường, nhất là cho một ngày hội ngộ. Với tất cả nhiệt tình tất cả dành cho hai chữ “Biên Hoà”, Ông Lê Văn Trường và Ông Lâm Sĩ Đắt đã cùng nhau hội ý và hoạch định chương trình cho việc thành lập Ban Cố Vấn, Ban Tương Tế, Hội Phụ Nữ Biên Hoà. Ngày họp mặt được tổ chức vào lúc 02 giờ trưa Chủ Nhật 18 tháng 4 năm 2004 tại trụ sở tạm 10731 Triola Lane, Houston, Texas 77072. Đây là một diễn biến tốt đẹp và quan trọng biểu hiệu được tình đoàn kết và sự hy sinh tâm sức cho việc hợp lực dựng xây Hội Ái Hữu Biên Hoà. Kính mời quý đồng hương và thân hữu dành chút thì giờ quý báu cùng nhau đến tham dự ngày họp mặt nêu trên. Âm thực được khoản đãi do sự đóng góp của một số Mạnh Thường Quân.

Phần tin này thay thế thiệp mời. Điện thoại liên lạc: Ông Lê Văn Trường: 281-933-3127 (Cell Phone) và Ông Lâm Sĩ Đắt: 281-933-3127.

Trân trọng kính mời.

Thông Báo

Ngày 25 tháng 3 năm 2004 lúc 03 giờ chiều, Ông Hội Trưởng Lâm Sĩ Đắt đã đến văn phòng American Tax duyệt xét hồ sơ bổ túc cho việc xin thành lập Hội Ái Hữu Biên Hoà được trở thành một hội đoàn từ thiện và bất vụ lợi. Trong vòng vài tuần nữa cơ quan thuế vụ của Liên Bang Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ sẽ thư cho Hội thông báo kết quả. Chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết đây đủ vào bảng tin sắp tới. Thân chào.

Về Lại Mái Trường Xưa

Thê theo lời yêu cầu của một số anh chị em cựu học sinh Ngô Quyền, chúng tôi xin được ngỏ lời thông báo về dự định thành lập Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền tại Houston, Texas. Xin Quý Vị cựu học sinh hưởng ứng ghi danh. Xin gọi về số điện thoại: 281-933-3127. E-mail: datlam1951@hotmail.com

Tìm Bạn Quê Quán Tân Uyên

Đồng Hương Lê Văn Dữ ngỏ lời yêu cầu Bảng Tin Hàng Tháng Số 8 đăng giùm mục nhắn tin tìm bạn cũ ngày xưa theo học tại trường Trung Học Tân Uyên. Kính mong quý vị liên lạc về địa chỉ: 12351 Sharpview Drive, Houston, Texas 77072. Điện thoại: 281-575-6641. Rất mong tin.

Biên Hoà Quê Hương Tôi

Biên Hoà Quê Hương Tôi là một danh xưng bất diệt và muôn đời được ghi khắc đậm sâu trong tâm hồn của mọi người con, dân miền xứ Bưởi. Câu nói tuy đơn sơ nhưng chứa chan tràn đầy tình yêu thương, nỗi nhớ mà chúng ta luôn dành, gửi cho quê nhà. Do đó, dù hiện nay đang sinh sống tại Hoa Kỳ hay bất cứ nơi nào, nếu có cơ hội, lúc nào chúng ta cũng muốn dẫn thân, hiến sức và tận tụy hy sinh để cùng nhau, kẻ một viên gạch, người phụ giúp trộn hồ, dựng xây một cơ sở đồng hương, chẳng những tạo dịp hội ngộ, liên lạc và kết chặt tình thân, mà còn gây dựng được nền móng vững chắc cho những thế hệ con cháu về sau.

Trong chiều hướng dẫn thân hoạt động không vụ lợi và thiện nguyện, Hội Ái Hữu Biên Hoà, những tháng ngày sắp tới cần rất nhiều người phụ giúp trong những lãnh vực sau: Báo Chí, Y Tế, Xã Hội .. Văn Nghệ cũng mong được sự góp mặt của chúng ta với giọng ca, tài diễn kịch và xử dụng nhạc cụ để thành lập Ban Văn Nghệ Biên Hoà. Xin Quý Vị hưởng ứng nhiệt tình cho “**Biên Hoà**”. Xin liên lạc số 281-933-3127.

Bảng Tin Hàng Tháng được \$30 (Tem) của Anh Chị An & Huyền tặng. Đồng Hương Lâm Sĩ Đắt lo ấn hành.